

## ในช่วงเริ่มต้นของบทเรียนนิติศาสตร์ชั้นสูง - 31 /Jan/ 2018

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ 30 มกราคม ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์คาเมเนอี ในช่วงแรกของบทเรียนนิติศาสตร์ชั้นสูง ท่านได้รู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเหตุการณ์การก่อการร้ายครั้งล่าสุดในอัฟกานิสถาน โดยท่านกล่าวว่า “เป้าหมายของสหรัฐโดยต้องการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสไปยังอัฟกานิสถาน ด้วยกับข้ออ้างที่จะต้องปรากฏตัวในภูมิภาค และยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับรัฐเดือนไซออนิสต์อีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ยังชี้ถึงการออกมายอมรับของกลุ่มไอซิสในการลอบสังหารประชาชนชาวอัฟกานิสถานหลายร้อยคนในเหตุการณ์ล่าสุดในอัฟกานิสถาน โดยกล่าวเสริมว่า ด้วยกับมือทั้งหลายที่ได้สร้างกลุ่มไอซิสขึ้นมา

ถือว่าเป็นเครื่องมือในการกดขี่และการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนชาวซีเรียและอิรัก และในวันนี้ หลังจากที่ปราศัยในภูมิภาคก็ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ก่อการร้ายนี้ไปยังอัฟกานิสถาน อีกทั้งในการสังหารหมู่ประชาชนครั้งล่าสุดโดยความจริงก็คือแผนการนี้แน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า

สำหรับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐให้การสนับสนุนนั้นไม่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นซุนนีหรือชีอะฮ์ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองชีอะฮ์หรือซุนนีก็คงเป็นเป้าหมายของพวกเขาเหล่านั้นได้เหมือนกัน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า การหมกมุ่นในประเทศของตนเอง คือ นโยบายหลักของอเมริกา โดยกล่าวว่า อเมริกาต้องการให้ภูมิภาคนี้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี รัฐบาล ประชาชนในภูมิภาคนี้จะต้องสละวามหมกมุ่นกับตัวเอง โดยที่ไม่ต้องคิดที่จะต่อกรกับปัจจัยอันชั่วร้าย นั่นคือ ไซออนิสต์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ยังชี้ถึงเป้าหมายหมายต่อไปของสหรัฐในการสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคเพื่อเป็นข้ออ้างในการปรากฏตัวของตนในภูมิภาค โดยกล่าวเสริมว่า “สหรัฐ คือ ปัจจัยหลักในการสร้างความไม่มั่นคงในอัฟกานิสถาน

ในขณะที่ได้มีการสังหารหมู่ประชาชนด้วยกับข้ออ้างถึงการนับถือศาสนาของประชาชนในภูมิภาค จะโดยตรงหรือไม่ก็ตาม ล้วนมาจากสหรัฐทั้งสิ้น และขณะนี้ก็ยังจะใช้เป็นข้ออ้างในการปรากฏตัวในภูมิภาคเพื่อทำให้เป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านั้นได้บรรลุผล”

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวคำสาปแช่งจากพระผู้เป็นเจ้า จงประสบแต่เหล่านหาอำนาจ ผู้จอมอหังการ ไซออนิสต์และอเมริกา อีกทั้งเหล่าบริวารทาสรับใช้ที่ได้ทำลายชาวมุสลิม